

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
วัน ศุกร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางแพงศรี คำหารพล	ประธานสภาฯ	แพงศรี คำหารพล
๒	นายอำพัน ภูชมศรี	รองประธานสภาฯ	อำพัน ภูชมศรี
๓	นายบุญสิน ภูครองนา	สท.เขต ๑	บุญสิน ภูครองนา
๔	นายสมพร นันทะสา	สท.เขต ๑	สมพร นันทะสา
๕	นายชยุต ศรีกิตติลาภ	สท.เขต ๑	ชยุต ศรีกิตติลาภ
๖	นายอนันต์ พิชัยช่วง	สท.เขต ๒	อนันต์ พิชัยช่วง
๗	นางสาวอลิสสา ภูเด่นผา	สท.เขต ๑	อลิสสา ภูเด่นผา
๘	นายบุญเทียม ภูกองไชย	สท.เขต ๒	บุญเทียม ภูกองไชย
๙	นายสรารุช ไชยสีหา	สท.เขต ๑	สรารุช ไชยสีหา
๑๐	นายบุญมาก ภูยาทิพย์	สท.เขต ๑	บุญมาก ภูยาทิพย์
๑๑	นางสาวสุตารัตน์ ดอนกายะ	สท.เขต ๒	สุตารัตน์ ดอนกายะ
๑๒	นางรัสนี นามบ้านเหล่า	สท.เขต ๒	รัสนี นามบ้านเหล่า
๑๓	นายสุภัทร เพิ่มสิน	เลขานุการสภาฯ	สุภัทร เพิ่มสิน

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเตียง ภูพลผัน	นายกเทศมนตรี	เตียง ภูพลผัน
๒	นายศิริชัย ศรีคราม	รองนายกเทศมนตรี	ศิริชัย ศรีคราม
๓	นายสมพงศ์ ภูชมศรี	รองนายกเทศมนตรี	สมพงศ์ ภูชมศรี
๔	นายสุริญา ภูครองทุ่ง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สุริญา ภูครองทุ่ง
๕	นายบรรจง หงสี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	บรรจง หงสี
๖	นางสาวประครอง สาระฆัง	ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง	ประครอง สาระฆัง
๗	นางกุหลาบ ภูอ่าง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กุหลาบ ภูอ่าง
๘	นางเดือนฉาย ภูจำปา	ผู้อำนวยการกองคลัง	เดือนฉาย ภูจำปา
๙	นางสุจิตรา สาระฆัง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	สุจิตรา สาระฆัง
๑๐	นางสุรัฐัญญา บุตดารักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	สุรัฐัญญา บุตดารักษ์
๑๑	นางสาวธีรกานต์ แสงพระจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ธีรกานต์ แสงพระจันทร์

**เริ่มประชุม**

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อฝ่ายสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ผู้มาประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการได้เรียนเชิญ นางแพงศรี คำหารพล ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

นางแพงศรี คำหารพล - เชิญท่านเลขาธิการสภาเทศบาลอ่านรายงานการประชุมคะ

**ประธานสภาเทศบาล**

นายสุภัทร เพิ่มสิน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

รองปลัดฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบดูและท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม

นางแพงศรี คำหารพล – มีท่านใดที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติรับรองรายงานการ  
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ขอมติคะขอเชิญยกมือคะ  
โดยมีมติรับรอง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติการประมูลขายไม้ที่บ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลโนนสูง

นางแพงศรี คำหารพล – ขอเชิญท่านนายก ค่ะ

ประธานสภาเทศบาล

นายเตียง ภูพลผัน -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเตียง

นายกเทศมนตรี ภูพลผัน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ขอยื่นญัตติการประมูลขายไม้ที่บ่อทิ้งขยะของเทศบาล  
ตำบลโนนสูง เพื่อขุดเปิดบ่อทิ้งขยะใหม่

- **หลักการ** เพื่อให้มีที่ทิ้งขยะเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลโนนสูงมีความจำเป็น  
ที่จะขุดบ่อขยะใหม่พื้นที่จำนวน ๒ ไร่

- **เหตุผล** เนื่องจากบ่อทิ้งขยะเก่าของเทศบาลตำบลโนนสูงขยะเต็มพื้นที่บ่อขยะและไม่สามารถที่  
จะนำขยะไปทิ้งได้อีกจึงต้องฝังกลบบ่อขยะเดิมนั้น **เรื่องเดิม** เทศบาลตำบลโนนสูงมีที่ในการทิ้ง  
ขยะทั้งหมดจำนวน ๒๖ ไร่เศษ ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูงเอง และได้ทำการฝังกลบ  
ขยะไปแล้วจำนวน ๑๔ ไร่ คงเหลือพื้นที่ป่าไม้อีก จำนวน ๑๒ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่เป็น  
จำนวนมาก **เรื่องใหม่** เทศบาลตำบลโนนสูงมีความจำเป็นที่จะขุดบ่อทิ้งขยะเพิ่มต่อจากที่เดิม  
เนื่องจากบ่อทิ้งขยะมีปริมาณขยะเต็มพื้นที่แล้ว สำหรับบ่อขยะที่จะขุดใหม่มีพื้นที่จำนวนทั้งหมด  
๒ ไร่ และจะทำการประมูลขายไม้ในบริเวณบ่อขยะที่จะทำการขุดใหม่ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม้ยูคา  
และไม้รวมขึ้นหนาแน่น เพื่อจะทำการเปิดทางที่จะขุดบ่อทิ้งขยะใหม่ เพื่อให้สามารถนำขยะเข้าไป  
ทิ้งได้ จึงขอให้โปรดเสนอต่อที่สภาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณาต่อไปครับ

นางแพงศรี คำหารพล – ขอขอบคุณท่านนายก ค่ะ มีท่านใดจะซักถามหรือสอบถามอะไรไหมคะ เชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาล บุญมาก ภูยาทิพย์

นายบุญมาก ภูยาทิพย์ - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายบุญมาก ภูยาทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภา เขต ๑ ผมยากจะสอบถามท่านประธานสภาว่าพื้นที่ๆเราจะประมูลขายไม้ที่ว่าจำนวน  
๒ ไร่ เฉพาะที่บริเวณทางทิศเหนือของบ่อขยะเดิมในตรงนั้นหรือไม่ครับ

นางแพงศรี คำหารพล – เชิญท่านนายก ค่ะ

ประธานสภาเทศบาล

นายเตียง ภูพลผัน -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่เราจะขายไม้

นายกเทศมนตรี จำนวน ๒ ไร่นี้ บริเวณทางทิศเหนือของบ่อขยะเดิมซึ่งทางพวกผมได้พาช่างจากกองช่างไปดูแล้ว  
พร้อมคณะผู้บริหาร และท่านปลัด ว่าจำนวน ๒ ไร่ ซึ่งก็จะมีต้นไม้ยูคาเป็นส่วนมาก ไม้ที่จะทำ  
ประโยชน์ได้ไม่ค่อยมี มีแต่ไม้ยูคาเป็นจำนวน ๒ ไร่ ที่จะทำการประมูลขาย ขอขอบคุณครับ

นางแพงศรี คำหารพล – มีท่านใดจะซักถามอีกไหม ค่ะ เชิญท่านบุญมาก ภูยาทิพย์

ประธานสภาเทศบาล

นายบุญมาก ภูยาทิพย์ - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายบุญมาก ภูยาทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภา ขออนุญาตถามต่อนะครับว่า ทางกองช่าง ต้องการขอไม้ยูคาไว้ ๓ ต้น เพื่อเลื่อยทำศาลาที่จะ  
ไปสร้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ตรงนั้นยังเหมือนเดิมไหมครับ

นายเตียง ภูพลผัน -กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็คงจะเหมือนเดิม

นายกเทศมนตรี เพราะเขาต้องการที่จะไปใช้ทำสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกัน คงไม่มีปัญหา

นางแพงศรี คำหารพล – มีท่านใดสงสัยอีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติรับรองญัตติการประมุขชายไม้ที่บ่อทิ้งขยะของ  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง ขอมติที่ประชุมคะ

ที่ประชุม โดยมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียงไม่เห็นด้วย - เสียงงดออกเสียง ๑ คน

นางแพงศรี คำหารพล - สรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการประมุขชายไม้ที่บ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบล  
ประธานสภาเทศบาล โนนสูง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นางแพงศรี คำหารพล – มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาฯและกิจกรรมอื่นๆ ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล เสนอได้คะ เชิญท่านนายกคะ

นายเตียง ภูพลผัน -กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องอื่นๆ ผมมีเรื่อง

นายกเทศมนตรี จะชี้แจงสืบเนื่องเราจะย้ายเทศบาลไปอยู่ที่แห่งใหม่ผมอยากให้สมาชิกสภาไปดูแปลนของอาคาร  
ใหม่ที่เทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอภูเรือ จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เวลารถออกเดินทาง ๘.๓๐ น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ผมอยากจะเชิญทางท่านผู้บริหาร  
ท่านสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ด้วย ผมก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ ท่านใดจะไปเชิญลงชื่อใน  
วันนี้คะครับ

นางแพงศรี คำหารพล- มีท่านใดจะซักถามอีกไหม ค่ะ เชิญท่านบุญมาก ภูยาทิพย์

ประธานสภาเทศบาล

นายบุญมาก ภูยาทิพย์-กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยที่จะ  
สมาชิกสภา ไปดูแบบแปลนของการสร้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ ท่านประธานครับผมมีเรื่องจะสอบถามคือ  
เกี่ยวกับประปาของบ้านโนนสูงทั้ง ๔ หมู่บ้าน รู้สึกลัวว่าจะมีปัญหาไม่ก็วันก็ชุ่น ไม่ก็วันก็ใส ไม่ทราบ  
ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับประปานั้นเพียงพอไหม เช่นสารส้ม เป็นต้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการ  
บำรุงรักษาให้ดีหรือไม่ใสใจ ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ครับ

นางแพงศรี คำหารพล – ขอขอบคุณท่านบุญมาก ค่ะ เชิญท่านรองศิริชัย ศรีคราม ค่ะ

นายศิริชัย ศรีคราม -กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สาเหตุประปา

รองนายก บ้านโนนสูงทั้ง ๔ หมู่บ้านมีปัญหา สาเหตุที่ชุ่นเหลืองมากเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้น้ำที่  
ใช้ผลิตน้ำประปาหนองสองห้องชุ่น ระบบที่เราใช้ปัจจุบันใช้ระบบตกตะกอนไหลเวียน โดยการใช้  
สารส้มลงสู่บ่อดกตะกอนจึงสูบน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนใช้ ปัจจุบันประปบบ้านโนนสูงทั้ง ๔  
หมู่บ้าน มีประชาชนใช้มาก จึงทำให้การใช้น้ำที่ผ่านมาหยดลงสารส้มปกปิดรอให้น้ำตกตะกอน  
เสียก่อนจึงจะกระจายให้กับประชาชนใช้ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชาชน แนวทางแก้ไข  
เพิ่มแหล่งผลิตน้ำประปา เพิ่มซบเมิร์สสูบน้ำในหมู่ที่ ๘ เพื่อผลิตน้ำประปาให้เพิ่มขึ้นเพื่อนำน้ำมา  
ใช้บ้านโนนสูง ให้เจ้าหน้าที่ล้างบ่อดกตะกอนทุกๆ ๒ เดือน ตรวจสอบปริมาณสารส้มให้พร้อม  
ใช้ตลอดเวลา และเป่าทรายอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง ขอขอบคุณครับ

นางแพงศรี คำหารพล – มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาฯและกิจกรรมอื่นๆ ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล เสนอได้คะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมครั้งนี้คะ

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สุภัทร เพิ่มสิน ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุภัทร เพิ่มสิน)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ บุญสิน ภูครองนา กรรมการ  
(นายบุญสิน ภูครองนา)

ลงชื่อ สราวุธ ไชยสีหา กรรมการ  
(นายสราวุธ ไชยสีหา)

ลงชื่อ อลิสสา ภูเด่นผา กรรมการ  
(นางสาวอลิสสา ภูเด่นผา)

ลงชื่อ สุดารัตน์ ดอนกายะ กรรมการ  
(นางสาวสุดารัตน์ ดอนกายะ)

ลงชื่อ บุญเทียม ภูกองไชย กรรมการ  
(นายบุญเทียม ภูกองไชย)

ลงชื่อ อนันต์ พิชัยช่วง กรรมการ  
(นายอนันต์ พิชัยช่วง)

ลงชื่อ บุญมาก ภูยาทิพย์ ประธานกรรมการ  
(นายบุญมาก ภูยาทิพย์)

ได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
สภาเทศบาลตำบลโนนสูงแล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการแล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ แพงศรี คำหารพล ประธานสภาฯ  
(นางแพงศรี คำหารพล)